

รายงานสรุปผลการกำกับติดตามตามประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบนทุกรูปแบบ
และการแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากร ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยคต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	การควบคุม กำกับ ติดตาม	สถิติการกระทำผิด	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตามมาตรการ
๑. มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่	บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยคตและผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้บุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยคตและผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบการกระทำผิด	บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยคตและผู้เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ มาตรการอย่างถูกต้อง
๒. มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ	บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยคตและผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ โดยห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล โดยการจัดซื้อจัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินงบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อจัดจ้างถือเป็นการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้บุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยคต และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบการกระทำผิด	บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยคตและผู้เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ มาตรการอย่างถูกต้อง

<p>๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยคตและผู้เกี่ยวข้อง</p>	<p>ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและหนังสือแจ้งเวียน หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นคำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ ฯลฯ และการควบคุม กำกับสอบสวน (ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจ ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานให้บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยคตและผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ</p>	<p>ไม่พบการกระทำความผิด</p>	<p>บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยคตและผู้เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ มาตรการอย่างถูกต้อง</p>
<p>๔. มาตรการป้องกันการรับสินบน ประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค</p>	<p>บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยคตและผู้เกี่ยวข้อง</p>	<p>ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับสินบน ประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาคให้บุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยคตและผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ</p>	<p>ไม่พบการกระทำความผิด</p>	<p>บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยคตและผู้เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ มาตรการอย่างถูกต้อง</p>
<p>๕. มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p>	<p>บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยคตและผู้เกี่ยวข้อง</p>	<p>ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และ มาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ไม่พบการกระทำความผิด</p>	<p>บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยคตและผู้เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ มาตรการอย่างถูกต้อง</p>

<p>๖. มาตรการการรับของแถม</p>	<p>บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยคตและผู้เกี่ยวข้อง</p>	<p>ประกาศแจ้งเวียน มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับ ส่วนแถมพิเศษ สวนชดเชย สวนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้บุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยคตและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และถือปฏิบัติ</p>	<p>ไม่พบการกระทำความผิด</p>	<p>บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยคตและผู้เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ มาตรการอย่างถูกต้อง</p>
<p>๗. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล</p>	<p>บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยคตและผู้เกี่ยวข้อง</p>	<p>ประกาศแจ้งเวียน มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล ของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ และกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในลักษณะสวัสดิการเชิงธุรกิจ ให้บุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยคต และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ</p>	<p>ไม่พบการกระทำความผิด</p>	<p>บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยคตและผู้เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ มาตรการอย่างถูกต้อง</p>

 ผู้รายงาน

(นางสาวมลฤดี พัฒนพงษ์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ



(นายจตุภพ ดิษผล)
สาธารณสุขอำเภอห้วยคต